

Số: /KH-BTV

Thái Bình, ngày tháng năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác Hội Phụ nữ trong phòng thủ dân sự tỉnh Thái Bình**

**I. NHIỆM VỤ DIỄN TẬP PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH**

1. Theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão mạnh, siêu bão, thủy triều, thời tiết và xả lũ của hồ thủy điện Hòa Bình kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành địa phương ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão mạnh, siêu bão gây ra; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã Hội trên địa bàn.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ”, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của Bộ, Quân khu trong tìm kiếm cứu nạn, cứu sập; khắc phục sự cố nhà máy nhiệt điện, sự cố hóa chất độc, dầu tràn, vỡ đê sông, đê biển và thiệt hại do bão mạnh, siêu bão gây ra; trọng điểm là huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Tiền Hải, thành phố Thái Bình ...

3. Tổ chức sơ tán, di dời bảo vệ Nhân dân vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ cô lập, sạt lở, khu vực nguy hiểm về nơi an toàn; chủ động phòng tránh, có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền tránh trú bão; sẵn sàng phương án ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra...; chỉ đạo các cấp, các ngành, các hộ gia đình dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men phòng, chữa bệnh; có kế hoạch tu bổ đê, kè ở các tuyến đê sông, đê biển xung yếu, trọng điểm; cứu trợ cho người bị mắc kẹt ở những nơi bị ngập úng, sạt lở, chia cắt, cô lập...

4. Chủ động khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình, đời sống Nhân dân; duy trì sản xuất và hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

**II. NHIỆM VỤ, YÊU CẦU CÔNG TÁC HỘI PHỤ NỮ**

1. Thường xuyên nắm chắc kế hoạch, phương án ứng phó theo hiệp đồng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, Hội viên; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, động viên các cơ sở Hội phối hợp với các lực lượng tích cực đóng góp sức người, sức của thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức sơ tán, di dời, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, tình huống tìm kiếm cứu nạn xảy ra.

2. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; củng cố các chi hội, tổ phụ nữ và cơ sở Hội, động viên cán bộ, Hội viên phụ nữ sẵn sàng tham gia ứng phó các tình huống xảy ra ở các địa bàn trọng điểm: huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Tiền Hải, thành phố Thái Bình...

3. Khi tình huống xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền trong các hoạt động ứng phó với siêu bão. Tập trung nhiệm vụ di dời, cứu trợ cho người bị mắc kẹt ở những nơi bị ngập úng, sạt lở, chia cắt, cô lập... quan tâm đối tượng là hội viên phụ nữ già cả, cô đơn, không nơi nương tựa; khắc phục tu bổ đê, kè ở các tuyến đê sông, đê biển xung yếu, trọng điểm.

4. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về những hậu quả nghiêm trọng do sự cố thiên tai có thể gây ra đối với tính mạng và tài sản của nhân dân; làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phối hợp các lực lượng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ ứng phó với các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn vừa khắc phục hậu quả, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị- xã hội, đời sống nhân dân.

### III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Địa điểm	Đơn vị thực hiện	Người Phụ trách	Ghi chú
I.	<b>Giai đoạn trước khi có bão mạnh, siêu bão</b>					
1.	Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền nhân dân thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết và Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia; Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT&TKCN; Bộ Quốc phòng; văn bản của Tỉnh ủy - UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp các biện pháp phòng tránh, ứng phó với bão. Cử cán bộ, công chức tham gia các chương trình	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Địa điểm	Đơn vị thực hiện	Người Phụ trách	Ghi chú
	tập huấn về công tác phòng, chống thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn do các ngành chức năng tổ chức. Thực hiện điều chỉnh, lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn vào kế hoạch hoạt động của đơn vị, hạn chế thấp nhất những thiệt hại, rủi ro do thiên tai gây ra.					
2.	Quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ PTDS ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn của Tỉnh ủy -UBND tỉnh; chỉ đạo cơ quan Hội LHPN tỉnh làm tốt mọi công tác chuẩn bị đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố chủ động lực lượng phối hợp sơ tán, di dời bảo vệ Nhân dân vùng ngập lụt và vùng có nguy cơ cô lập, sạt lở, khu vực nguy hiểm về nơi an toàn.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
3.	Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Phụ nữ các cấp trong chuẩn bị ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; triển khai ban hành đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, hướng dẫn trong hệ thống Hội Phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có thiên tai, thảm họa xảy ra; bảo đảm khắc phục nhanh, có hiệu quả, lấy	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Địa điểm	Đơn vị thực hiện	Người Phụ trách	Ghi chú
	phòng là chính, vận dụng sáng tạo phương châm “4 tại chỗ” và nguyên tắc “thông nhất chỉ huy, kiên quyết triệt để và kịp thời, tập trung lực lượng có trọng điểm”.					
4.	Thực hiện nhiệm vụ bổ sung do Ban Chỉ huy PTDS tỉnh Thái Bình giao; đồng thời tiến hành điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn; hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong ứng phó với các tình huống xảy ra.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
5	Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành khảo sát các khu vực thường xuyên hay bị sạt lở, ngập lụt, bị ảnh hưởng nặng của bão lụt; các hộ dân chủ động thu hoạch hoa màu, lúa mùa; các hộ gia đình hội viên, phụ nữ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn; khu vực dễ bị ảnh hưởng của bão, lụt để tham mưu, đề xuất phương án hỗ trợ di rời, cứu hộ, cứu trợ kịp thời trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời có kế hoạch vận động hội viên phụ nữ chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện để tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Địa điểm	Đơn vị thực hiện	Người Phụ trách	Ghi chú
<b>II</b>	<b>Giai đoạn ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn</b>					
1	Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực tại cơ quan Hội Phụ nữ các cấp; tổ chức canh trực 24/24; bảo đảm an toàn trụ sở, hệ thống tài liệu sẵn sàng huy động lực lượng tham gia ứng phó với các tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
2	Phối hợp các lực lượng thông tin, thông báo, cảnh báo bão mạnh, siêu bão; kêu gọi, sắp xếp neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú; chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời Nhân dân vùng ngập lụt, vùng nguy cơ cô lập, sạt lở, khu vực nguy hiểm vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức cứu hộ, cứu nạn người và phương tiện bị đắm chìm trên sông, trên biển.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
3	Phối hợp các ban, ngành đoàn thể thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình diễn biến của bão và các ảnh hưởng của bão gây ra trên các địa bàn. Thành lập các tổ công tác đến các khu vực xung yếu phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ giúp nhân dân	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Địa điểm	Đơn vị thực hiện	Người Phụ trách	Ghi chú
	chàng chống nhà cửa, di rời; đặc biệt tập trung hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ neo đơn, chính sách, già yếu không có sức lao động.					
4	Phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thường xuyên nắm diễn biến của thời tiết và chấp hành nghiêm các biện pháp ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các cấp, các ngành.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
5	Bảo đảm tốt các điều kiện, trang thiết bị, phương tiện cơ động, thông tin bảo đảm phục vụ duy trì tốt các hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp khi xảy ra thiên tai, thảm họa, không để gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
<b>III</b>	<b>Giai đoạn kết thúc</b>					
1	Chỉ đạo cán bộ Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng đi cơ sở giúp hội viên phụ nữ và nhân dân đi sơ tán trở về ổn định cuộc sống, khắc phục những nơi bị tổn thất. Phối hợp tham gia cứu chữa cho những trường hợp bị thương; tham gia tổng dọn vệ sinh	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	

TT	Nội dung, biện pháp	Thời gian	Địa điểm	Đơn vị thực hiện	Người Phụ trách	Ghi chú
	môi trường, phòng tránh dịch bệnh.					
2	Phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành lập các tổ, đội tự quản ứng cứu phòng tránh thiên tai ở 100% xã phường thị trấn để thực hiện công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
3	Phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì hoạt động sản xuất và kinh tế xã Hội trên địa bàn tỉnh.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	
4	Thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu trợ, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; bảo đảm 100% hộ gia đình Hội viên khi gặp thảm họa. Ưu tiên tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người thương và thăm hỏi động viên gia đình bị nạn; cùng với các ban, ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm trợ khẩn cấp lương thực, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm thiết yếu và hỗ trợ tâm lý để ổn định cuộc sống cho người dân trong khu vực thiên tai bão lũ; bố trí nơi ở tạm cho người dân bị sập, hư hỏng nhà cửa...	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	

<b>TT</b>	<b>Nội dung, biện pháp</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Địa điểm</b>	<b>Đơn vị thực hiện</b>	<b>Người Phụ trách</b>	<b>Ghi chú</b>
5	Phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tiếp nhận, phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực cứu trợ bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, đúng đối tượng, công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch.	N-3	Cơ quan, địa phương	Hội LHPN tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể	Chủ tịch Hội LHPN tỉnh	

**Nơi nhận:**

- Trung ương Hội LHPN VN (để báo cáo);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh;
- Thường trực, các Ban Hội LHPN tỉnh;
- Hội LHPN 8 huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Phượng**